

ข่าวพาณิชย์

ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗๓๔๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

**ขบคิดเห็น**

**น้ำมันจาก ดอกมะลิ**

● สงวน วิจิตรสาร

ดอกมะลิ กำลังจะ เป็น สินค้า ที่สำคัญ ที่ทำ  
รายได้มากอีกชนิดหนึ่ง ที่ชาวไร่ชาวสวนควรให้  
ความสนใจ และเร่งดำเนินการปลูกกันให้มากกว่าใน  
ปัจจุบัน เพราะจะมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันจาก  
ดอกมะลิมาทำเป็นหัวน้ำหอม ส่งออกจำหน่ายทั้งภายใน  
และนอกประเทศเกิดขึ้นในบ้านของเราในเร็ว ๆ นี้

มะลิ เป็น ต้นไม้ พุ่มเจริญ งอกงาม สูงไม่ เกิน ๑  
เมตร ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่ามะลิลา และมะลิซ้อน  
มะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็น ดอกสีขาว เป็นที่  
นิยมชมชอบของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ  
มะลิเป็นประเภทไม้ดอก ซึ่งรู้จักกันดีนิยมปลูกไว้ ใช้  
ดอก โดย ธรรมชาติของ มะลินั้น เป็นไม้ ประเภท  
ที่เหมาะสมแก่ดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ซึ่งปลูกด้วย  
วิธีสามัญธรรมดาไม่ยากเหมือนพันธุ์ ไม้บางชนิดที่ปลูก  
แล้วต้องคอยดูแลเอาใจยิ่งกว่าเด็กเล็ก ๆ เสียอีก **สำ-**  
**หรับการปลูกมะลินั้นมักจะปลูกกันด้วย กิ่ง**  
**ชำ หรือกิ่งตอนได้ผลกว่าวิธีอื่น** การ เตรียม  
ดิน เพาะชำ ตลอดจนการปลูก ก็มีวิธีเตรียมดินเช่น  
เดียวกับการปลูกผัก มะลิมักจะปลูกกันในตอนต้นฤดูฝน  
ถือว่าเป็นช่วงการปลูกที่จะได้รับผลมากที่สุด

ประโยชน์ของดอกมะลินั้นมีมากกว่าดอกไม้ชนิด  
อื่น ๆ มากนัก คือ ดอกมะลิ สามารถ ทำให้บุคคลหลาย  
วงการนำไป ใช้ประกอบอาชีพได้ตั้งแต่ชาวสวน ผู้ยึดอา-  
ชีพในการทำพวงมาลัย ขาย จนถึง เด็ก ๆ วัย ขาย พวง  
มาลัยตามที่แยกต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งตลาด  
ต่าง ๆ จะมีร้านจัดดอกไม้ จัดพวงมาลัยสำหรับคล่อง  
คอ พวงมาลัยสำหรับแต่งงาน พวงพริศสำหรับไป  
งานศพ มีวางขายให้ลูกค้าได้เลือกหลายประเภทและที่  
สำคัญก็คือประเทศไทยของเราเป็น เมือง พุทธศาสนา—  
ประชาชน มักนิยม ใช้พวงมาลัย ที่ทำ ด้วย ดอก มะลิ ไป  
ถวายพระจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของดอกมะลินั้น มี มาก  
สามารถช่วยให้คนมีอาชีพประกอบได้โดยสุจริต และสามารถทำรายได้ดีกว่าอาชีพอื่น เสียอีก นับว่าดอกมะลิ  
เป็นผู้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ประชาชนได้มากอย่าง  
หนึ่ง นอกจากนั้นประโยชน์ของดอกมะลิ ยังใช้ทำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวที่น่ายินดีว่าเป็นประเทศไทยของเรา  
จะมี โรงงานสกัดน้ำมัน จากดอก มะลิ เกิดขึ้น  
อย่างแน่นอน ทั้งนี้จากการชี้แจง ของนาย ทศเทพ  
พิงปรีชาวัฒน์ ผู้จัดการบริษัทแพนฟาร์มาแอนด์เคมี-  
คัลส์ ว่า ได้เป็นผู้ค้นพบวิธีสกัดน้ำมัน จากดอกมะลิ  
สำเร็จโดยใช้ดอกมะลิสด ๑ ตัน สามารถสกัดเป็นน้ำมัน  
ดอกมะลิตออกมาได้ ๒๓ กิโลกรัม ในการนี้ได้ส่งผลที่  
ได้จากการค้นคว้าไปยังสหรัฐและเยอรมันตะวันตก เพื่อ  
ทำการวิจัยซึ่งปรากฏผลว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก จนมี  
บริษัทผลิต หัวน้ำหอม จากต่างประเทศ ติดต่อ ขอ ซื้อมา  
เป็นจำนวนมาก

ผู้จัดการบริษัทแพนฟาร์มาแอนด์เคมีคัลส์ยังได้  
ชี้แจงต่อไปอีกว่า ผลสำเร็จอันนี้ได้ ใช้เวลาในการทดลอง  
อยู่ยาวนานถึง ๓ ปี และมี โครงการที่จะตั้งโรงงาน  
ผลิตน้ำมันจากดอกมะลิเอง โดยอาศัยเงินกู้จากต่างประเทศ  
และมีบริษัทหัวน้ำหอมในเยอรมันตะวันตกให้การ  
ช่วยเหลือ ซึ่งจะสามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้

ในปี ๒๕๒๑ และจะผลิตออกมาสนองความต้องการ  
ตลาดภายในประเทศที่ต้องสั่งนำเข้ามาปีละ ๒๕๐—๓๐๐  
ล้านบาท น้ำมันจากดอกมะลิส่วนใหญ่ประมาณ ๘๐%  
จะส่งไปจำหน่ายในยุโรป สหรัฐและญี่ปุ่น คาดว่าจะทำ  
เงินตราเข้าประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
และยังสามารถหางานให้คนไทยได้ทำถึง ๕,๐๐๐ คน  
สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำมาบ่อนโรงงานนั้น ได้สำ-  
รวจการผลิตดอกมะลิสดภายในประเทศมีพอ ยกเว้น  
หน้าหนาวซึ่งมะลิ ให้ดอกน้อย อาจมีปัญหาวัดดูดิบ  
บ่อนโรงงาน ในเรื่องนี้ได้เตรียมแก้ไขไว้แล้ว โดย  
จะทำให้ต้นมะลิสามารถออกดอกมากในฤดูหนาวได้และ

โรงงานเองก็จะปลูกมะลิอีก ๒,๐๐๐ ไร่ โดยในระยะ  
แรกจะปลูก ๑,๐๐๐ ไร่ก่อน

**จะเห็นได้ว่า** ดอกมะลินั้นมิใช่จะมีความสำคัญ  
แต่เพียงใช้ทำพวงมาลัยเพื่อความสวยงามเท่านั้น ใน  
อนาคตดอกมะลิจะมีความสำคัญ เช่นเดียวกับพืชเกษตร  
ชนิดอื่น ที่ทำรายได้เข้าประเทศมากเช่นกัน และจาก  
การค้นพบวิธีสกัด น้ำมันออกจากดอก มะลิเพื่อนำมาใช้  
เป็น หัว น้ำหอม จำหน่าย ได้ ราคาดีมาก ในตลาด ต่าง—  
ประเทศ นับว่าเป็นโชคของประเทศเราที่คนไทย  
ก็สามารถจะทำการทดลองค้นคว้าจนเป็นผลสำเร็จ และ  
ก็มีตลาดต่างประเทศจะสั่งซื้อ ถึงปีละ นับ พัน ล้าน บาท  
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ นี้ ให้ ประ สบผล  
สำเร็จตามเป้าหมายทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการ  
ลงทุนควรให้การสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งคาดหวังว่า  
จะปฏิบัติได้ตามโครงการและที่สำคัญอีก ประ การ หนึ่งก็  
คือจะสามารถช่วย ลด การว่าง งาน ของคนไทยเราได้ถึง  
๕,๐๐๐ คนทีเดียว.